

เอกสารข้อมูลสำหรับลูกค้า

# การใช้เครื่องหมายรับรอง Lloyd's Register และการ โปรโมชั่นที่ได้รับอนุมัติของคุณ



## ขอแสดงความยินดีที่คุณได้รับการรับรองจาก Lloyd's Register

ในฐานะลูกค้าที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถใช้ตรารับรอง Lloyd's Register (LR) เพื่อแสดงความสำเร็จของคุณให้ลูกค้า ผู้ที่สนใจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เอกสารข้อมูลฉบับนี้ได้รับออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องหมายรับรองที่คุณได้รับ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย

## การใช้เครื่องหมาย

คุณสามารถใช้เครื่องหมายรับรอง LR ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษหุ้มจดหมาย เอกสารเผยแพร่ อาคารบริษัท ป้ายธง ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่เป็นของคุณ โดยสามารถทำซ้ำเป็นสีเขียวสีใดและขนาดใดก็ได้ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน

เรามีเครื่องหมายแบบสว่างและแบบมืดให้ พร้อมกับรูปแบบ CMYK เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์ และรูปแบบ RGB เพื่อใช้บนจอ ทั้งนี้เพื่อให้คุณแสดงเครื่องหมายได้ดีที่สุด

สำหรับองค์กรที่มีความประสงค์จะแสดงเครื่องหมาย LR บนยานพาหนะใดๆ ของบริษัท เรามีเครื่องหมายขนาดใหญ่ในทั้งแบบสว่างและแบบมืดสำหรับการรับรองเดี่ยวและหลายการรับรอง

## หากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย

หากเครื่องหมาย LR มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบจากสำนักงาน LR ประจำพื้นที่ของคุณ โปรดแก้ไขเครื่องหมายเป็นแบบใหม่ตามที่ได้รับแจ้ง โดยเร็วที่สุดตามเวลาที่คุณสะดวก โดยหลักการแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุใบรับรองครั้งต่อไปของคุณ บริษัทของคุณสามารถใช้เครื่องหมายจาก LR แบบเก่าได้ต่อไปในระยะเวลาที่เหมาะสม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ LR ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งมีความยินดีในการช่วยเหลือคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมายรับรองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

## ตัวอย่างของเครื่องหมายรับรอง LR:



## การใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด

เครื่องหมายรับรองจาก LR ไม่ได้เป็นการแสดงการรับรองสินค้าหรือบริการ ดังนั้นจึงไม่สามารถแสดงเครื่องหมายนั้นบนสินค้าหรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้โดยตรง เครื่องหมายนี้เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการของคุณ จึงสามารถนำมาใช้ในบริบทนี้ได้เท่านั้น

คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายรับรองจาก LR ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการทดสอบหรือรายงานการเปรียบเทียบ หรือใบรับรอง รวมถึงไม่สามารถใช้กับการรับรองความสอดคล้องได้

ห้ามใช้เครื่องหมายนี้ในการแสดงเป็นนัยว่ามีการรับรองอยู่จริง ซึ่งนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ LR และสถานที่ซึ่งพิมพ์อยู่บนใบรับรองของคุณ

## แสดงการรับรอง

แสดงการรับรองสามารถใช้บนบรรจุภัณฑ์ (ที่สามารถนำออกได้โดยสินค้าจะไม่แตกสลายหรือได้รับความเสียหาย) หรือข้อมูลกำกับ (ที่ดูมองว่าเป็นสิ่งที่มาแยกกัน หรือดูแยะ โดยง่าย) เพื่อแสดงว่าคุณมีระบบการจัดการที่ได้รับการรับรอง

ฉลากที่พิมพ์หรือแผ่นระบุตัวตนนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า

แสดงการรับรองดังกล่าวอาจมีการระบุถึง:

- การระบุตน (เช่น ตราสินค้าหรือชื่อ)
- ประเภทของระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานที่ใช้
- LR ในฐานะหน่วยรับรอง

การใช้เครื่องหมายรับรองอย่างถูกต้องของคุณ ทั้งเครื่องหมาย LR หรือแสดงการรับรอง เป็นภาระผูกพันตามสัญญา LR จะคอยตรวจสอบการใช้เครื่องหมายและแสดงการรับรองระหว่างการตรวจตราและการตรวจเยี่ยมเพื่อค้ำอายุใบรับรอง

## การใช้หนังสือรับรองในทางที่ผิดและการเพิกถอนใบรับรอง

หากบริษัทของคุณนำเครื่องหมายหรือแสดงการรับรองไปใช้ในทางที่ผิด และยังคงกระทำผิดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการแจ้งเตือนถึงการกระทำผิดดังกล่าวแล้ว บริษัทของคุณอาจถูกเพิกถอนใบรับรองจาก LR ได้

หากการรับรองจาก LR ของคุณถูกเพิกถอน คุณต้องหยุดใช้เครื่องหมาย และ/หรือแสดงการรับรองใดๆ และส่งคืนหนังสือรับรองที่เป็นการยกระดับการรับรองของคุณทันที หากยังคงใช้เครื่องหมาย และ/หรือแสดงการรับรองในกรณีดังกล่าวต่อไป LR อาจดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทของคุณ



### ติดต่อเรา

โปรดติดต่อ [enquiries@lr.org](mailto:enquiries@lr.org) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราพร้อมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้นั้นถูกต้องและทันสมัย อย่างไรก็ตาม Lloyd's Register จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

CIN003

การปรับปรุง 0, 26 มกราคม 2018

Lloyd's Register

เลขที่ 3388 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 22 ถนนพระรามสี่ แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

Lloyd's Register เป็นชื่อในกำกับของ Lloyd's Register Group Limited และบริษัทในเครือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ [www.lr.org/entities](http://www.lr.org/entities)  
© Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2018